

DIỄN VĂN CỦA ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ TỈNH ỦY

TẠI LỄ KỶ NIỆM 94 NĂM THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2024) VÀ TỔNG KẾT GIẢI BÁO CHÍ VỀ XÂY DỰNG ĐẢNG TỈNH QUẢNG NGÃI LẦN THỨ I - NĂM 2023 (ngày 02/02/2024)

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ!

Kính thưa đồng chí đại biểu khách quý!

Thưa toàn thể các đồng chí và nhân dân trong tỉnh!

Như một lẽ tự nhiên mang tính tất yếu của lịch sử, cứ vào độ Tết đến, xuân về, cả dân tộc Việt Nam lại hân hoan, tung bừng đón chào năm mới, chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Đảng quang vinh (03/02/1930) và hôm nay, trong không khí vui mừng, phấn khởi của những ngày đầu năm mới, năm 2024, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tổ chức trao giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ nhất năm 2023 và phát động giải báo chí về xây dựng Đảng lần thứ hai năm 2024.

Trước hết, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng và xin trân trọng gửi đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh, các bậc lão thành cách mạng, quý Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân, Công an nhân dân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, các đồng chí đại biểu và đồng bào, đồng chí trên địa bàn tỉnh lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Kính thưa các đồng chí!

Ngược dòng lịch sử, từ nửa cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm trường nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối lãnh đạo đúng đắn, vì chưa có được một tổ chức lãnh đạo đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp đấu tranh cách mạng.

Trong bối cảnh ấy, người thanh niên Nguyễn Ái Quốc với tình yêu nước cháy bỏng, thương dân sâu sắc, đã bôn ba khắp năm châu, bốn bể tìm đường cứu nước, cứu dân và Người đã đến với chủ nghĩa Mác - Lênin, tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người.

Người khảng định: "Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác con đường cách mạng vô sản". Vào những ngày mùa xuân lịch sử cách đây tròn 94 năm, ngày 03/02/1930, tại Hương Cảng, Trung Quốc, dưới sự chủ trì của Người, 3 tổ chức cộng sản ở Việt Nam (Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn) đã họp Hội nghị hợp nhất thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự kiện lịch sử trọng đại này đã đánh dấu bước ngoặt vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, tạo nên một mốc son sáng ngời của một thời kỳ mới, thời kỳ rực rỡ nhất trên con đường dựng nước và giữ nước của dân tộc ta. Ngay từ khi mới ra đời, với những bộn bề khó khăn của đất nước, Đảng đã lãnh đạo nhân dân thực hiện các phong trào cách mạng rộng khắp cả nước, từ phong trào Xô Viết - Nghệ Tĩnh (1931 - 1932), đến phong trào Mặt trận dân chủ Đông dương (1936 - 1939), rồi khởi nghĩa Nam kỳ (1940), tiến lên cao trào đấu tranh giải phóng dân tộc (1941 - 1945). Với đường lối, sách lược đúng đắn, Đảng đã lãnh đạo cách mạng Việt Nam không ngừng lớn mạnh về lực lượng, chặt chẽ về tổ chức, đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chỉ sau 15 năm thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta đứng lên, làm cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan ách thống trị của thực dân, phong kiến, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhà nước dân chủ công nông đầu tiên ở Đông Nam Á, mở ra kỷ nguyên độc lập tự do cho dân tộc. Tiếp đó, Đảng đã lãnh đạo nhân dân tiến hành 2 cuộc kháng chiến trường kỳ. Với tinh thần "thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ", "không có gì quý hơn độc lập tự do", với sự ủng hộ, giúp đỡ chí tình của bạn bè quốc tế, toàn thể dân tộc ta đã đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giành độc lập, đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ và Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu, như một Bạch Đằng, một Chi Lăng, một Đống Đa trong thế kỷ 20, đánh dấu sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa kiểu cũ và mới; tạo đà làm nên chiến thắng 30/4/1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thu non sông về một mối, để đất nước trọn niềm vui.

Có được những thành quả vĩ đại đó, Đảng và Nhân dân ta đã phải đổ bao xương máu, gánh chịu biết bao hy sinh. Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt của Đảng ta trong 94 năm qua, ôn lại những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh vô bờ bến cùng những thắng lợi vẻ vang mà Nhân dân ta đã giành được dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta càng trân trọng lịch sử, nâng niu giữ gìn những thành quả của cách mạng; càng thấu hiểu, tin yêu và tự hào thêm về dân tộc ta - một dân tộc anh hùng, thông minh và sáng tạo, một lòng một dạ đi theo Đảng làm cách mạng đến cùng.

Trong không khí trang trọng và xúc động này, với lòng kính yêu và biết ơn vô hạn, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ thiên tài của Đảng và Nhân dân, Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới - người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Chúng ta thành kính

tưởng nhớ, tri ân các bậc tiền bối của Đảng, các anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu ngoan cường và hy sinh anh dũng trong sự nghiệp đấu tranh lâu dài, gian khổ nhưng vô cùng vẻ vang của dân tộc, của Đảng, của quê hương Quảng Ngãi. Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí, đồng bào đã bị tù đày trong lao tù của chế độ thực dân, đế quốc, các đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Những cống hiến và hy sinh to lớn đó để cho đất nước nở hoa độc lập, cho Nhân dân ta được ấm no, hạnh phúc.

Kính thưa các đồng chí!

Sau khi giành độc lập, chúng ta bước vào thời kỳ xây dựng đất nước trong bối cảnh bị tàn phá nặng nề của các cuộc chiến tranh, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá; bao vây, cấm vận về kinh tế, cô lập về chính trị, ngoại giao. Hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới lâm vào thoái trào. Nhưng với bản lĩnh trí tuệ Việt Nam được hun đúc qua hàng ngàn năm dựng nước, giữ nước, kiên định với con đường đã lựa chọn; Đảng đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, đồng bộ, triệt để trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ Đại hội VI (tháng 12/1986), đánh dấu bước đột phá cả về nhận thức, tư tưởng, lý luận và tư duy, tiếp tục tiến lên, đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử. Đất nước từng bước thoát ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, rồi thoát ra khỏi tình trạng kém phát triển và trở thành nước có thu nhập trung bình. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa được đẩy mạnh hơn bao giờ hết. Đời sống nhân dân được cải thiện toàn diện. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, tăng cường. Chính trị, xã hội ổn định. Quốc phòng, an ninh được giữ vững. Vị thế Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên. Việt Nam đã, đang tham gia tích cực và có trách nhiệm với cộng đồng thế giới trong việc giữ gìn hòa bình, ổn định và phát triển.

Từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, với bức tranh toàn cảnh thế giới có nhiều bất ổn, ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid 19, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm. Sự đấu tranh giữa xu thế toàn cầu hóa và liên kết kinh tế với trào lưu bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập diễn ra gay gắt. Cạnh tranh về vị thế giữa các nước lớn rất quyết liệt, dẫn tới nhiều hệ lụy phức tạp cả về kinh tế, thương mại và chính trị, an ninh. Tình hình Biển Đông có những diễn biến phức tạp. Bất ổn bùng phát và kéo dài ở nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới. Trước những thách thức mới, Đảng Cộng sản Việt Nam với bản lĩnh, trí tuệ đã lãnh đạo toàn dân tộc tiếp tục có những bước phát triển quan trọng, góp phần duy trì môi trường hòa bình, thu hút các nguồn lực cho phát triển, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc và nâng cao hơn nữa vị thế đất nước trên trường quốc tế.

Kính thưa các đồng chí!

Tự hào về Đảng quang vinh, chúng ta càng tự hào quê hương Quảng Ngãi anh hùng. Trong suốt 94 năm qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi luôn phát huy truyền thống cao đẹp của vùng đất có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước, truyền thống đoàn kết, anh hùng và cách mạng, luôn đi đầu trong sự nghiệp kháng chiến chống quân xâm lược, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tuyệt đối trung thành và tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, đã ra sức nỗ lực phấn đấu vươn lên giành nhiều thành tựu quan trọng, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng và của dân tộc, để lại những dấu ấn không thể phai mờ.

Ngay sau ngày Đảng ta ra đời, tháng 3/1930, chi bộ Cộng sản Quảng Ngãi được thành lập, trở thành một trong những địa phương đầu tiên trong cả nước thành lập được chi bộ Cộng sản. Vừa mới thành lập, Đảng bộ Quảng Ngãi đã phát động và tổ chức thắng lợi phong trào "chia lửa với Xô viết Nghệ Tĩnh", đỉnh cao là cuộc biểu tình chiếm Huyện đường Đức Phổ (08/10/1930), được Ban Thường vụ Trung ương Đảng khẳng định là mạnh nhất phía Nam Trung kỳ. Khởi nghĩa Ba Tơ (11/3/1945), một trong những cuộc khởi nghĩa vũ trang đầu tiên trong cả nước giành được chính quyền, tạo tiền đề đưa Quảng Ngãi trở thành một trong những địa phương đầu tiên giành chính quyền sớm nhất trong cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám, năm 1945.

Quảng Ngãi cũng là nơi diễn ra các sự kiện mang tính bước ngoặt trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta. Khởi nghĩa Trà Bồng (28/8/1959), Chiến thắng Ba Gia (31/5/1965), Vạn Tường (18/8/1965)... đi vào lịch sử như những mốc son chói lọi, không chỉ thể hiện lòng yêu nước, sự dũng cảm mà còn là sự kết tinh của trí tuệ, bản lĩnh con người Quảng Ngãi trước những bước ngoặt lớn lao của lịch sử.

Từ sau ngày đất nước thống nhất, năm 1975, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tập trung trí lực, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội; từng bước tháo gỡ khó khăn, tìm tòi mô hình phát triển kinh tế - xã hội, tham gia chiến đấu giữ vững biên giới Tây Nam Tổ quốc và làm nghĩa vụ Quốc tế cao cả, kiên định con đường độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, vững vàng trước mọi khó khăn, thử thách, cần kiệm xây dựng, bảo vệ quê hương và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Mỗi thành tựu như cột mốc lịch sử được dựng lên bằng ý chí kiên cường, bằng tình yêu quê hương nồng cháy, bằng tinh thần dấn thân không ngừng nghỉ cho quê hương, xứ sở.

Với những đóng góp và thành tích đạt được; Đảng bộ đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Chính phủ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, như: Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng

nhất. Có 163 tập thể và 73 cá nhân được phong tặng, truy tặng Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, có 6854 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 02 tập thể và 03 cá nhân Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, và hàng trăm nghìn huân, huy chương kháng chiến các loại. Đó là những phần thưởng và danh hiệu cao quý, là niềm tự hào, nguồn cổ vũ động viên to lớn đối với các thế hệ nhân dân Quảng Ngãi hôm nay và mai sau.

Trong chặng đường qua, nhất là sau 35 năm tái lập tỉnh, Đảng bộ Quảng Ngãi đã vận dụng sáng tạo đường lối của Đảng vào hoàn cảnh cụ thể, vừa tranh thủ sự chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương, vừa phát huy nỗ lực của địa phương, vượt qua khó khăn, thách thức, giành được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đặc biệt từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, với sự nỗ lực và quyết tâm cao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân để đẩy nhanh phát triển kinh tế - xã hội. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) hàng năm đều có tăng trưởng, bình quân trong 3 năm đạt 5,67%, GRDP bình quân đầu người đạt 98,5 triệu đồng, đứng thứ 13/63 các tỉnh, thành phố. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; các ngành, lĩnh vực chủ yếu phát triển ổn định. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả toàn diện và thiết thực; đến nay, toàn tỉnh có 94 xã và 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm bình quân hơn 1,5%. Đặc biệt, trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của COVID-19, tỉnh ta đã tổ chức thực hiện thắng lợi mục tiêu kép, đó là: Vừa kiểm soát và khống chế thành công đại dịch COVID-19, vừa thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Trên lĩnh vực công nghiệp, tiếp tục phát triển công nghiệp theo hướng kết hợp hài hòa cả chiều rộng và chiều sâu, trong đó chú trọng phát triển theo chiều sâu. Mở rộng quy mô sản xuất các ngành công nghiệp có thế mạnh, công nghiệp năng lượng và chế biến, chế tạo, phát triển hợp lý các ngành công nghiệp sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm và thực hiện chuyển dịch cơ cấu kinh tế, ưu tiên thu hút một số ngành công nghiệp mới, công nghệ cao để tạo ra các động lực tăng trưởng mới. Công tác xúc tiến, quảng bá du lịch được đẩy mạnh. Một số dự án du lịch có quy mô lớn đang được xúc tiến triển khai, hình thành.

Tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quy hoạch, thu hút đầu tư, xây dựng, phát triển khu Kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp của tỉnh. Hạ tầng giao thông được tập trung thực hiện theo định hướng xây dựng và phát triển trục kinh tế kết nối Khu kinh tế Dung Quất với Hành lang Kinh tế Đông - Tây, Khu Công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ VSIP Quảng Ngãi. Hệ thống hạ tầng đô thị, y tế, giáo dục, công trình phục vụ hoạt động văn hóa, thể thao được đầu tư

đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân và phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Diện mạo đô thị và nông thôn thay đổi căn bản và rõ rệt. Giáo dục - đào tạo có chuyển biến, tiến bộ; chất lượng giáo dục mũi nhọn đạt nhiều kết quả đáng phấn khởi, nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi văn hóa. Công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ Nhân dân được tăng cường. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao phát triển rộng khắp, đúng định hướng, khơi dậy những giá trị văn hoá của dân tộc và nét bản sắc của vùng đất Quảng Ngãi. Thực hiện có hiệu quả trong công tác đối ngoại, đặc biệt là mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện với các tỉnh Nam Lào được nâng cao.

Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; nắm chắc và dự báo chính xác tình hình, không để bị động trong mọi tình huống. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, có nhiều điểm sáng về an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo.

Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, giữ vững sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, gắn bó mật thiết giữa Đảng với Nhân dân được tăng cường là cơ sở vững chắc cho sự nghiệp xây dựng và phát triển của Quảng Ngãi. Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cấp ủy các cấp tiếp tục chỉ đạo thực hiện đi vào chiều sâu các chủ trương, giải pháp, cách làm mới về công tác xây dựng Đảng đã được đề ra trong những năm đầu nhiệm kỳ, được thực tiễn khẳng định là sáng tạo, hiệu quả như thực hiện Quy chế và Bộ tiêu chí đánh giá cán bộ; quy định và thực hiện cam kết trách nhiệm của người đứng đầu, cuộc vận động xây dựng chi bộ 4 tốt, đảng bộ cơ sở 4 tốt, nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyên hóa" trong nội bộ gắn với sinh hoạt chuyên đề thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW; đẩy mạnh phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước; tăng cường kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên; cơ chế người đứng đầu cấp ủy đối thoại với cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thường xuyên quan tâm đến công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển và bổ nhiệm cán bộ. Coi trọng công tác Dân vận, chăm lo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức quần chúng.

Những thành tựu và tiến bộ đã đạt được về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng khẳng định vai trò, vị trí của Quảng Ngãi trong sự phát triển của cả nước, khẳng định ý chí tự lực, tự cường, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và sự vươn lên mạnh mẽ của Đảng bộ và nhân dân Quảng Ngãi. Dẫu vẫn còn rất nhiều khó khăn, thách thức ở phía trước, song kết quả của những nỗ lực trong những năm qua là tiền đề rất quan trọng cho sự bứt phá trong năm 2024, để về đích trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Kính thưa các đồng chí!

Suốt chặng đường 94 năm xây dựng và phát triển, chúng ta đã vượt qua bao khó khăn thách thức; Đảng bộ tỉnh khi mới thành lập, toàn tỉnh chỉ có 26 chi bộ với 80 Đảng viên, đến nay tổ chức đảng đã phát triển ở tất cả các lĩnh vực, các địa bàn thôn, bản, với 57 ngàn đảng viên; Đảng bộ tỉnh đã qua 20 lần tổ chức Đại hội, mỗi kỳ đại hội là một mốc đánh dấu sự trưởng thành của Đảng bộ, tỉnh Quảng Ngãi đã từng bước vươn lên để trở thành tỉnh phát triển khá về mọi mặt. Những thành tựu mà tỉnh ta đạt được trong nhiệm kỳ qua là rất to lớn và có ý nghĩa quan trọng. Đây là kết quả của sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ, giúp đỡ của Trung ương, sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với quyết tâm cao của nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân, là tài sản vô giá để các thế hệ hôm nay và mai sau gìn giữ và tiếp tục phát huy.

Trên chặng đường đó, Đảng bộ tỉnh rút ra nhiều bài học kinh nghiệm sâu sắc đó là: Phải luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng, một lòng kiên trung theo con đường mà Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn. Xây dựng đoàn kết thống nhất thật sự trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân; củng cố, bồi đắp mối quan hệ gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, sâu sát, gắn bó mật thiết, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để chuyển thành chủ trương chỉ đạo sát, đúng. Trong lãnh đạo, chỉ đạo phải có khát vọng, có tinh thần vươn lên, đổi mới sáng tạo, luôn nêu cao ý chí quyết tâm đưa Quảng Ngãi phát triển nhanh, toàn diện, vững chắc. Trong chỉ đạo, điều hành vừa phải kiên trì theo đuổi mục tiêu, vừa phải linh hoạt, sáng tạo để bảo đảm phù hợp với sự phát triển của thực tế. Phải luôn quan tâm công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, quan tâm lựa chọn đội ngũ cán bộ lãnh đạo đủ đức và tài, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, ban ngành, địa phương phải có bản lĩnh, trí tuệ, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, năng động sáng tạo và có khát vọng đưa quê hương phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng, kiên quyết xử lý những cán bộ, đảng viên vi phạm, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng.

Kính thưa các đồng chí!

Năm 2024 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, năm tăng tốc để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2020-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2020 - 2030, cũng là năm chuẩn bị cho Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ngãi đặt mục tiêu phấn đấu cao hơn trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác, đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025. Trong đó tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quy hoạch và quản lý quy hoạch; triển khai quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030,

tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chi tiết các phân khu chức năng trong Khu kinh tế Dung Quất, khai thác và phát huy tốt các tiềm năng, thế mạnh để phát triển Quảng Ngãi trở thành một cực tăng trưởng mới ở miền Trung với nền tảng công nghiệp nặng, trung tâm năng lượng và Lộ hóa đầu quốc gia, công nghiệp chế biến, chế tạo và dịch vụ logistics là đột phá, phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới là cơ sở, du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường đầu tư, môi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh để Quảng Ngãi trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ, chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, chú trọng bảo vệ môi trường, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân,

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị phải được đặc biệt coi trọng. Coi đây là yếu tố tiên quyết để hoàn thành sứ mệnh cao cả trước Nhân dân toàn tỉnh. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, các giá trị tinh thần và truyền thống của người Quảng Ngãi để xây dựng đội ngũ cán bộ có tâm, có tầm, giàu khát vọng cống hiến. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh nhà trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội; đảm bảo cuộc sống bình yên cho Nhân dân và tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.

Kính thưa các đồng chí!

Thực hiện kế hoạch của Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng; và nhằm thực hiện tốt hơn về công tác xây dựng Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã phát động và tổ chức Giải báo chí Búa liềm Vàng của tỉnh lần thứ I - 2023. Giải đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên quan tâm, hưởng ứng, tích cực tham gia, nhất là đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong tỉnh và các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.

Qua một năm phát động, đã có nhiều tác phẩm báo chí viết về chủ đề xây dựng Đảng được đăng, phát sóng trên các phương tiện thông tin đại chúng và có hàng trăm tác phẩm báo chí của các hội viên, nhà báo gửi về tham dự giải; Các tác phẩm báo chí tham dự đã phản ánh toàn cảnh công tác xây dựng Đảng ở khắp các địa phương trên địa bàn tỉnh; các lĩnh vực, phong phú về chủ đề và thể loại, trong đó nhiều tác phẩm có tính phát hiện gương người tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo, gợi mở những mô hình mới, một số tác phẩm đã tạo ấn tượng cho bạn đọc và khán thính giả, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội; góp phần xây

dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi biểu dương, chúc mừng những tập thể và các đồng chí, các bạn đã tích cực tham gia và đạt giải lần này. Và với sự chỉ đạo tích cực, hiệu quả của tỉnh trong việc phát động và tổ chức giải, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã vinh dự được Ban chỉ đạo, Ban tổ chức giải Búa liềm vàng Trung ương trao tặng giải tập thể xuất sắc. Và từ thành công ấy, Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức và phát động giải bảo vệ xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) tỉnh Quảng Ngãi lần thứ II, đây cũng là cơ sở quan trọng cho chúng ta tiếp tục đổi mới và thực hiện tốt hơn công tác tuyên truyền, giáo dục và xây dựng Đảng

Kính thưa các đồng chí!

Chủ tịch Hồ Chí Minh và biết bao các bậc cách mạng tiền bối của Đảng ta đã cống hiến và hy sinh trọn đời vì khát vọng cháy bỏng cho sự nghiệp giải phóng và mang lại hạnh phúc cho nhân dân, tất cả mọi người đều phải được tận hưởng một cuộc sống tự do, công bằng văn minh, tiến bộ và tràn đầy tinh thần bác ái. Chúng ta cũng từng được biết có bao nhiêu đảng viên, mà trong đó cả những người còn rất trẻ, những người phụ nữ vẫn "chân yếu, tay mềm" đã mãnh liệt bứt phá vượt qua những nhu cầu cá nhân, những quy tắc của xã hội phong kiến ràng buộc để đi theo Đảng làm nên những thành công anh hùng. Đảng của chúng ta là Đảng của trí tuệ và sự hy sinh, chỉ có hy sinh cái riêng của cá nhân mình vì toàn dân tộc thì thành quả cách mạng mới đạt được như ngày nay.

Người đảng viên cũng là một người bình thường như bao người. Nhưng một khi được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng thì phải biết tự mình tôi luyện để vượt lên chính mình. Phải tích cực góp phần xây dựng hình ảnh "Đảng là đạo đức, là văn minh", xây dựng văn hoá công sở trong mọi hoạt động của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là văn hoá lãnh đạo của người đứng đầu. Từng cấp uỷ, tổ chức đảng, từng cán bộ đảng viên phải hành động để tạo niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trên mảnh đất 1,3 triệu người dân thân yêu của chúng ta. Pavel Korsagin trong "Thép đã tôi thế đấy" một tác phẩm đi vào tâm hồn bao thế hệ đảng viên, đoàn viên đã đưa ra thông điệp: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí,...".

Đồng thời, công cuộc xây dựng Đảng hiện nay, cần phải sàng lọc để đưa ra khỏi Đảng những người không còn đủ phẩm chất, những người nhiều tham vọng cá nhân vị kỷ, những người không chấp nhận bất kỳ hy sinh nào ngoài lợi ích cá nhân mình. Xây dựng Đảng hiện nay cũng không phải chỉ phát huy những mặt tích cực của Đảng mà còn là cuộc đấu tranh loại bỏ những mặt tiêu cực trong Đảng, thực chất là cuộc đấu tranh giữa hai mặt trong mỗi người đảng

viên giữa cái chung và cái riêng, giữa cái cần hy sinh và cái không chịu hy sinh. Đảng phải thường xuyên giáo dục, hỗ trợ để mỗi đảng viên luôn ý thức một cách sâu sắc và có đủ nghị lực để chiến thắng chính bản thân mình. Hy sinh để làm gì? Hy sinh để đi đến cái đích cuối cùng vì cuộc sống cho tất cả mọi người ngày càng ấm no, tự do và hạnh phúc, đó chính là sự tiến bộ.

Từng đảng viên, nhất là đảng viên trẻ, tuổi đời công hiến còn dài, trách nhiệm với Đảng bộ tỉnh và quê hương núi Ấn- sông Trà này đặt lên vai các đồng chí. Với niềm tin vô hạn của những đồng chí đi trước đã, đang và sẽ truyền nhiệt huyết, tiếp lửa để xây dựng Đảng bộ tỉnh ngày một trong sạch, vững mạnh, giàu đẹp, nhất trí một lòng.

94 năm trước, Đảng đã cho ta "một mùa Xuân đầy ước vọng". Giờ đây, trách nhiệm của mỗi người, trước hết là 57.000 đảng viên trong Đảng bộ phải cùng nhau có khát vọng mãnh liệt hơn để làm cho mỗi mùa Xuân được tươi thắm hơn, rục rờ hơn, quê hương giàu đẹp hơn, người dân ấm no hạnh phúc hơn. Tương lai của Quảng Ngãi nằm trong khát vọng và hành động của mỗi người cán bộ, đảng viên và người dân Đất Quảng.

Chúng ta làm gì để Quảng Ngãi vươn lên và tỏa sáng. Chúng ta sẽ làm gì để lại cho thế hệ kế tiếp sau, phải chăng đó là niềm tin, sự sẻ chia, đồng cảm, ủng hộ và tạo động lực, đó là điều mà mỗi người chúng ta cần tìm kiếm hàng ngày để làm tròn trọng trách của thế hệ đi trước và chuyển giao cho thế hệ tương lai trên mảnh đất Núi Ấn - Sông Trà thân thương này!

Kính thưa các đồng chí!

Cách đây 64 năm, phát biểu nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “với tất cả tinh thần khiêm tốn của người cách mạng, chúng ta vẫn có quyền nói rằng Đảng ta thật là vĩ đại” và Người có câu thơ rằng: “Đảng ta vĩ đại như biển rộng, như núi cao, Ba mươi năm phấn đấu và thắng lợi biết bao nhiêu tình. Đảng ta là đạo đức, là văn minh, Là thống nhất, độc lập, là hòa bình ấm no. Công ơn Đảng thật là to, Ba mươi năm lịch sử Đảng là cả một pho lịch sử bằng vàng” và như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phát biểu: mỗi mùa xuân có Đảng là một mùa hạnh phúc, an vui với mỗi người dân và gia đình Việt. Điều đó lý giải vì sao Đảng ta đã trở thành niềm tin, niềm tự hào của dân tộc; là tổ chức tiên phong duy nhất được quần chúng nhân dân vinh danh, gọi bằng tên triu mến: "Đảng ta".

Hôm nay, được ôn lại chặng đường lịch sử vẻ vang đã qua, chúng ta vô cùng tự hào về Đảng quang vinh, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, về một dân tộc anh hùng, về sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của đất nước và tỉnh ta, nhân dân ta đã giành được. Đảng là mùa Xuân của đất nước, chan chứa niềm tin và lẽ sống, trở thành vũ khí sắc bén trước mọi khó khăn, tiếp thêm sức mạnh cho đất nước, quê hương trên hành trình phát triển. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, nhất định nhân dân ta sẽ thực hiện được mục tiêu dân giàu, nước mạnh,

dân chủ, công bằng, văn minh.

Với niềm tự hào và tin tưởng đó, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ngãi nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và quê hương Quảng Ngãi anh hùng, đoàn kết một lòng, gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, không ngừng đổi mới, sáng tạo, tiếp tục thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, xây dựng quê hương Quảng Ngãi ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong muốn.

Nhân dịp năm mới 2024 và chuẩn bị đón tết cổ truyền của dân tộc, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, xin kính gửi đến các bậc lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng, đồng bào, đồng chí, cán bộ chiến sĩ, các cháu thanh, thiếu niên, nhi đồng, cộng đồng doanh nghiệp, các vị chức sắc, tín đồ tôn giáo, những người con quê hương Quảng Ngãi đang sinh sống, học tập, công tác ở mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài, những người bạn đang sinh sống, công tác, học tập tại Quảng Ngãi lời chúc năm mới với những điều tốt đẹp nhất, một mùa xuân mới sức khỏe, hạnh phúc; năm mới thành công và thắng lợi mới.

Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp và trái tim của mỗi chúng ta!

Xin trân trọng cảm ơn!
